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กรุงเทพฯ, 20 ตุลาคม 2560 แพททริส เพรช รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ฝายขายและสนับสนุนการขายทัว่

โลก แหงฟอรติเน็ต (Fortinet® NASDAQ: FTNT) ผูนําระดับโลกในดานโซลูชัน่รักษาความปลอดภัยบนโลก

ไซเบอรที่มีประสิทธิภาพสูงไดเปิดเผยถึงผลการสํารวจดานความปลอดภัยองคกรทัว่โลก “2017 Fortinet Global

Enterprise Security Survey” วา ถึงแมวามีภัยคุกคามเกิดขึ้นมากในระยะที่ผานมาน้ี ผูบริหารดานไอทีในองคกร

ที่มีพนักงานมากกวา 250 คนทัว่โลกยังเห็นวาคณะกรรมการบริษทัขององคกรตนยังไมไดใหความสําคัญในเรื่อง

ความปลอดภัยไซเบอรเป็นเรื่องหลัก แตเชื่อวาการปรับองคกรสูดิจิตอลทรานสฟอรเมชัน่ดวยกาวไปสูคลาวดจะทําให

ความปลอดภัยเครือขายเป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้น

ในขณะที่ทานอานรายงานน้ีอยู เราทราบกันดีวามีภัยคุกคามเกิดขึ้นมากมายทัว่โลก โดยลาสุดระหวางเดือน

พฤษภาคมถึงกรกฎาคมปีน้ี องคกรธุรกิจดานเครดิตในประเทศสหรัฐอเมริกาโดนแฮกขอมูลของชาวอเมริกันไปมาก

กวา 143 ลานคน และยังเกิดภัยมากมายอยางตอเน่ือง ซึ่งในการป องกันภัยไมใหเกิดกับองคกรของตนเองและ

ป องกันขอมูลสําคัญของลูกคานัน้ องคกรจําเป็นจะตองเริ่มตัง้คําถามเพื่อตรวจสอบถึงทัศนคติของคณะกรรมการ

บริษทั (บอรด) ขององคกรในดานความปลอดภัยและการจัดสรรงบลงทุนในระบบการป องกันภัยคุกคาม จึงเป็นที่มา

ของการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจดานไอทีในองคกรทัว่โลกในครัง้น้ี

และจากผลการสํารวจในเชิงดังกลาว พบวาผูบริหารดานไอทีจํานวน 48% เชื่อวาคณะกรรมการบริษทัขององคกรยัง

ไมไดพิจารณาเรื่องความปลอดภัยไซเบอร และไมไดมีผลกระทบอยางไรในดานงบประมาณลงทุนในปัจจุบัน แตการ

สํารวจพบวาผูบริหารดานไอทีในองคกรจํานวน 61% รับวาไดใชงบประมาณมากกวา 10% ของงบดานไอทีลงทุนไป

ที่ดานความปลอดภัยไซเบอร ซึ่งถือวาเป็นจํานวนลงทุนที่คอนขางสูง ทัง้น้ี 71% ของผูตอบแบบสอบถามยอมรับวา

ไดใชงบประมาณดานไอทีสูงขึ้นกวาปีที่แลว และเชื่อวาความปลอดภัยไซเบอรจะมีความสําคัญมากขึ้น เน่ืองจาก

77% ตอบวา คณะกรรมการบริษทักําลังเริ่มใหความสนใจในความปลอดภัยไอทีเป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้น

ปัจจัยที่ทําใหความปลอดภัยไซเบอรกลายเป็นเรื่องสําคัญมากขึ้น มีดังน้ี

• จํานวนภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นทัว่โลก: มีองคกร 85% ที่ตอบแบบสอบถามน้ี ตอบวา ในชวงสองปีที่ผานมา ตน

ไดประสบปัญหาการโจมตีมากมาย โดยองคกรจํานวน 47% พบภัยมัลแวรและแรนซัมแวรมากที่สุด ทัง้น้ี ผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 49% ตอบวามีการใหความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัยดานไอทีเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาการ

โจมตีไซเบอรทางอินเทอรเน็ตที่เกิดขึ้นมากมายทัว่โลก เชน WannaCry จึงทําใหคณะกรรมการมีความสนใจในเรื่อง

https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b9%89/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b9%89/


การรักษาความปลอดภัยมากขึ้น

• แรงกดดันจากหนวยงานกํากับดูแลที่มีมากขึ้น: 34% ของผูตอบแบบสอบถามรายงานรับวา การเพิ่มจํานวนของ

กฎระเบียบและคาปรับจากหนวยงานกํากับดูแลทําใหคณะกรรมการเริ่มรับรูและสนใจในเรื่องภัยไซเบอรมากขึ้น เชน

การตัง้จัดกฏและคาปรับของจีดีพีอาร (General Data Protection Regulation) ในกลุมอียูที่เป็นเริ่มใชเป็นเกณฑ

ในการปฏิบัติกับขอมูลในยุโรป ตัง้แตปีคศ. 2018 เป็นตน

ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นวา คณะกรรมการบริษทัมักจะเขามาเกี่ยวของดวยหลังที่ไดเกิดเหตุการณภัยโจมตี

แลวมากกวาชวงการป องกัน และจะลงมือจัดการก็ตอเมื่อเกิดความเสียหายจํานวนมาก ทัง้น้ี มีจํานวน 77%

ตองการจะตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหทราบวาเกิดภัยอะไรขึ้น และอีกจํานวน 67% ตองการจะพิจารณาและ

เพิ่มงบประมาณดานความปลอดภัยไอทีใหมากขึ้น

ดังนัน้ 77% ของผูบริหารดานไอทีแจงวา คณะกรรมการบริษทักําลังจะลงมือจัดการความปลอดภัยไอทีมากขึ้น จึงมี

ความมัน่ใจมากขึ้นวา ความปลอดภัยไอทีจะมีความสําคัญในสายตาของผูบริหารระดับสูงขององคกรมากขึ้น

• การเปลี่ยนไปใชระบบคลาวดเป็นตัวเรงใหความปลอดภัยมีความสําคัญมากขึ้น: เน่ืองจากองคกรตางๆ ตองการ

ยายแอปพลิเคชัน่หลักๆ และขอมูลสําคัญๆ ไปสูระบบคลาวด อันเป็นสวนหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่ง

77% ของผูตอบแบบสอบถามยืนยันดวยวาการรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวดและการลงทุนดานความ

ปลอดภัยเพื่อสนับสนุนโครงการน้ีกําลังเป็นหน่ึงในวาระสําคัญสําหรับการประชุมของคณะกรรมการ จึงสอดคลองกับ

จํานวน 74% ของผูมีอํานาจตัดสินใจดานความปลอดภัยดานไอทีตอบวาเชื่อเป็นอยางมากวา การรักษาความ

ปลอดภัยในระบบคลาวดกําลังเป็นที่ตองการเพิ่มขึ้นในอนาคต (จากในปัจจุบันที่มีเพียง 37% รับวายังมีการรักษา

ความปลอดภัยในระบบคลาวดไมเพียงพอในการจัดสรรทรัพยากรตางๆ) นอกจากน้ี พบขอมูลวาครึ่งหน่ึงของผูตอบ

แบบสํารวจ (50%) กําลังวางแผนลงทุนในระบบรักษาความปลอดภัยในคลาวดใน 12 เดือนขางหน าน้ี

จึงเป็นที่ชัดเจนวา ในขณะน้ี ระดับคณะกรรมการบริหารขององคกรทัว่โลกใหความสนใจเรื่องคลาวด ถึงเวลาแลวที่ผู

บริหารไอทีในทุกองคกรตองแนใจวาทานมีแผนการปรับกลยุทธดานการรักษาความปลอดภัยเครือขายไวเรียบรอย

แลวเชนกัน

วิธีการสอบถาม

บริษทัวิจัยตลาดอิสระ Loudhouse เป็นผูดําเนินการสํารวจการรักษาความปลอดภัยองคกรระดับองคกรของฟอรติ

เน็ตทัว่โลกในปี 2560 เพื่อตรวจสอบถามถึงทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงตอความปลอดภัยในธุรกิจในเดือนกรกฎาคมถึง

สิงหาคมปี 2560 ในกลุมผูมีอํานาจตัดสินใจดานไอทีที่มีความรับผิดชอบตอการรักษาความปลอดภัยดานไอที โดยได

รับแบบสํารวจคืนจากผูตอบที่ไมระบุชื่อเป็นจํานวน 1,801 รายใน 16 ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ แคนาดา ฝรัง่เศส สห

ราชอาณาจักร เยอรมนี สเปน อิตาลี ประเทศตะวันออกกลาง แอฟริกาใต โปแลนด เกาหลี ออสเตรเลีย สิงคโปร

อินเดียฮองกง และอินโดนีเซีย ทัง้น้ี ผูตอบแบบไดตอบการสอบถามทางออนไลน โดยไมทราบถึงวัตถุประสงคหรือผู



สนับสนุนการจัดทําครัง้น้ีแตอยางใด

เกี่ยวกับฟอรติเน็ต

ฟอรติเน็ต (NASDAQ: FTNT) ปกป ององคกร ผูใหบริการ หนวยงานรัฐบาลที่ใหญที่สุดในโลก ฟอรติเน็ตชวยให

ลูกคาสามารถมีขอมูลเชิงลึกและการป องกันที่ราบรื่นเพื่อใหพนภัยคุกคาม และยังเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่

เยี่ยมยอดใหเครือขายที่ไรพรมแดนในวันน้ีและในอนาคต ซีเคียวริตีแ้ฟบลิค ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมใหมจากฟอรติ

เน็ตเทานัน้ที่จะชวยสรางเกราะความปลอดภัยโดยจะไมยอมแพแกภัยที่เขามา ไมวาจะอยูในเครือขาย แอปพลิเคชัน่

คลาวด หรือโมบาย ฟอรติเน็ตดํารงตําแหนงเป็น #1 ในการไดสงอุปกรณดานความปลอดภัยสูตลาดโลกมากที่สุด

และมีลูกคามากกวา 310,000 รายทัว่โลกที่ใหความไววางใจฟอรติเน็ตในการชวยสรางเกราะป องกันองคกรของตน

รูจักฟอรติเน็ตเพิ่มเติมไดที่ www.fortinet.com และ The Fortinet Blog หรือ FortiGuard Labs


